



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗/๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา

- การสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- กระทรวงการคลังเสนอให้กำหนดอัตราภาษีพิเศษสำหรับเครื่องดื่มรสชาติหวาน

๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา : การสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป (วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑)

การจัดการเลือกตั้งทั่วไปของราชอาณาจักรกัมพูชาที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ จะได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นเดิม ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๙ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้บริจาคเงินแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติกัมพูชา เป็นจำนวนประมาณ ๑๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว ในขณะที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของกัมพูชาในปี ๒๕๖๑ เพื่อตอบโต้ต่อกรณีศาลฎีกากัมพูชาตัดสินยุบพรรคกู้ชาติกัมพูชา (Cambodia National Rescue Party-CNRP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคเดียวของประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีความเห็นว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นโดยไม่มีพรรคฝ่ายค้านนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการทำลายวิถีแห่งประชาธิปไตยของประเทศลงด้วย ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าเป็นการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ซึ่งมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งอย่างแน่นอนและจะเป็นผู้นำประเทศซึ่งครองอำนาจยาวนานถึง ๓๒ ปี

ท่ามกลางกระแสการต่อต้านจากสังคมระหว่างประเทศดังกล่าว สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกัมพูชาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติกัมพูชา ได้แก่ คูหาเลือกตั้ง จำนวน ๖๐,๐๐๐ คูหา กล้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๑๕,๐๐๐ กล้อง คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๔ เครื่อง กล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย วิทยุสื่อสาร เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ซึ่งฝ่ายกัมพูชามีความเห็นว่าอุปกรณ์ทั้งหลายที่จีนให้การสนับสนุนทั้งหมดนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การเลือกตั้งที่จัดขึ้นมีความโปร่งใส ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

อนึ่ง แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งจากรัฐบาลจีนจะส่งผลให้การเมืองกัมพูชาเป็นรูปแบบเดียวกับจีนก็ตาม รัฐบาลกัมพูชายังคงรับการสนับสนุนจากจีนเป็นหลัก โดยในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จีนได้ช่วยเหลือด้านการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ยานพาหนะและอื่นๆ มูลค่า ๑๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกัมพูชา และในปี ๒๕๕๙ ได้ลงทุนโครงการต่างๆ ภายในกัมพูชาคิดเป็นมูลค่าถึง ๑๑.๒ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกด้วย

ที่มา : <http://www.The Jakarta Post.com> (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

<https://www.The Phnom Penh Post.com> (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กระทรวงการคลังเสนอให้กำหนดอัตราภาษีพิเศษสำหรับเครื่องดื่มรสชาติหวาน (วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑)

กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เสนอให้จัดเก็บภาษีการบริโภคพิเศษสำหรับเครื่องดื่มรสชาติหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราโรคอ้วนในเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นกังวล อย่างไรก็ตามหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวนี้

กระทรวงการคลังเวียดนามได้เสนอร่างแผนการปรับอัตราภาษีครั้งแรกเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว ซึ่งได้กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตเฉพาะเครื่องดื่มน้ำอัดลม และเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ได้เสนอแผนการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มรสชาติหวานด้วย การจัดเก็บอัตราภาษีเป็นกรณีพิเศษสำหรับเครื่องดื่มรสชาติหวานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงอัตราภาษีของกระทรวงการคลัง จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีการบริโภคพิเศษ ภาษีนิติบุคคล ภาษีรายได้ส่วนบุคคล และภาษีป้องกันแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ล่าสุดสิงหาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังเวียดนามได้ประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตที่จะมี

การจัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งเครื่องดื่มรสชาติหวานต่างๆถูกกำหนดในอัตราใหม่ดังกล่าวนี้ได้แก่ เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์(soft drink) ชา กาแฟ และเครื่องดื่มชูกำลัง เป็นอัตราร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) อยู่ที่ร้อยละ ๑๒ สำหรับผลิตภัณฑ์จากนมได้รับการยกเว้น

ประชากรเวียดนามกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนร้อยละ ๒๕ ประชากรวัยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี มีอัตราโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ ๐.๖ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๕.๓ ในปี ๒๕๕๙ โดยเฉพาะที่นครโฮจิมินห์มีอัตราผู้เป็นโรคอ้วนร้อยละ ๑๐.๘ และร้อยละ ๑๒ ในบริเวณตัวเมือง จากข้อมูลสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอัตราโรคอ้วนในเวียดนามสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในประเทศกำลังพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย โดยที่ในระดับโลกมีอัตราผู้เป็นโรคอ้วนอยู่ที่ร้อยละ ๖.๙ ประกอบกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระบุว่าเครื่องดื่มรสชาติหวานส่งผลด้านลบต่อสุขภาพอย่างมาก ขณะนี้มีประมาณ ๔๐ ประเทศกำลังพิจารณากำหนดอัตราภาษีเพื่อควบคุมและจำกัดเครื่องดื่มรสชาติหวานเป็นกรณีพิเศษ อัตราโรคอ้วนในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งความเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว และอื่นๆ

การจัดเก็บภาษีสำหรับเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์เปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีย้อยละ ๒๐-๒๕ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เก็บในอัตราร้อยละ ๕-๑๐ และราชอาณาจักรกัมพูชาจัดเก็บที่อัตราร้อยละ ๑๐ สำหรับเวียดนาม หากอัตราภาษีใหม่ที่กำหนดขึ้นนี้ได้ประกาศใช้จะทำให้เกิดรายได้ต่อรัฐประมาณ ๕ ล้านล้านดอง หรือประมาณ ๒๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม แผนการกำหนดอัตราภาษีดังกล่าวนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่เห็นด้วยและได้รับผลกระทบ อาทิ ไม่เห็นด้วยที่จะกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟอยู่ในรายการอัตราภาษีใหม่ ชาและกาแฟซึ่งเป็นแบบปราศจากน้ำตาล ถูกรวมไว้ในบัญชีรายการเครื่องดื่มรสชาติหวานด้วยแล้ว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์นมได้รับการยกเว้น เป็นต้น ในกรณีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม และกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาข้อกำหนดต่างๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างรอบคอบอีกครั้ง บางส่วนได้แสดงทัศนคติว่าการกล่าวอ้างของรัฐบาลเวียดนามที่ต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มรสชาติหวานเป็นพิเศษไม่ใช่วิธีแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่แท้จริง ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การมีสุขภาวะไม่ดี การไม่ออกกำลังกายล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมทั้งโรคเบาหวานและโรคอ้วนด้วยกันทั้งสิ้น

ที่มา : <http://www.TheJakartaPost.com> (๑๐ มกราคม ๒๕๖๑)

<http://www.VietnamInvestmentReview.com> (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธงานานุกรการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑